

ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๒๕๖๐๕



กรมการปกครอง

ถนนอิษฐาน์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๘๙๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๒๕๙๔๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๓๑๒๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจำนวนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการฯ จำแนกรายสำนักทะเบียน จำนวน ๑ ชุด
๒. คำอธิบายการใช้งานโปรแกรมการพิมพ์รายงานบุคคลที่ไม่มีประวัติทำบัตรฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผู้ไม่ประสงค์จะขอมีบัตรและผู้ที่ไม่อาจติดตามตัวมายื่นขอมีบัตรได้ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานแผนการออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด และผู้ซึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปี และผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายจะขอมีบัตรก็ได้ นั้น

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้พัฒนาระบบงานโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นหลักฐานในการเข้าถึงบริการ การลงทะเบียน เช่น โครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น ตลอดจนการใช้งานแทนบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งจากการประมวลผลฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนพบว่า มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป บางส่วนยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รายละเอียดตามบัญชีจำนวนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการฯ จำแนกรายสำนักทะเบียนที่ส่งมาด้วย ๑. ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้มีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายสำหรับใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน และได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐและเอกชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ด้านการยกระดับงานบริการ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลการดำเนินการเชิงสถิติได้ชัดเจน จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งให้อำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา พิจารณาดำเนินการรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑. ใช้งานระบบโปรแกรมการพิมพ์รายงานบุคคลที่ไม่มีประวัติทำบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. เพื่อพิมพ์บัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรมฯ ขอให้ติดต่อสอบถามส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๗๕๒๒

/๒. ดำเนินการตรวจสอบ ...

๒. ดำเนินการตรวจสอบรายการบุคคลเป้าหมายตามรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน โดยใช้กลไกของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เจ้าบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น โดยขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ กรณีตรวจสอบแล้วพบเจ้าของรายการบุคคล ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ ผู้ที่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ สามารถยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยถือเป็นนโยบายที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุกกลุ่มที่ติดต่อขอดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ <https://Q-online.bora.dopa.go.th> การจัดช่องทางบริการพิเศษ (Fast Track) การจัดช่วงเวลาบริการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน เช่น พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อดีของการมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการด้วยความสมัครใจ

กรณีเจ้าของรายการบุคคลมีชีวิตอยู่ แต่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปี หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามกฎหมายกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือมีบัตรรุ่นเก่าแบบตลอดชีพ และบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือเป็นบุคคลที่ไม่อาจติดตามตัวมายื่นคำขอมีบัตรได้ในขณะนั้น เช่น อยู่ต่างประเทศ อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น ขอให้อำเภอ เขต เทศบาลและเมืองพัทยา จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผู้ไม่ประสงค์จะมีบัตรและผู้ที่ไม่อาจติดตามตัวมายื่นคำขอมีบัตรได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. ส่งให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

๒.๑.๒ ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ เป็นต้น ให้บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ ยื่นคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาลหรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามภูมิลำเนาปัจจุบันของผู้นั้น เพื่อขอรับบริการจากหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และกลุ่มผู้ประสาธตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ทั้งนี้ ให้อำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา จัดทำแผนการออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ตามแบบรายงานแผนการออกหน่วยฯ ที่ส่งมาด้วย ๔. และขอให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวส่งให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบเจ้าของรายการบุคคล ให้ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ความชัดเจนว่าเป็นกรณีใด เช่น เป็นบุคคลที่ได้ตายไปแล้วหรือศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เป็นบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในบ้านเกินกว่า ๑๘๐ วัน และไม่ทราบว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด เป็นบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในบ้านที่รื้อถอน เป็นต้น แล้วให้สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดำเนินการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน หรือเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง หรือย้ายผู้มีรายชื่อไปในทะเบียนบ้านกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แล้วแต่กรณี

๓. การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๒.๑ หรือการดำเนินการจำหน่ายรายการในทะเบียนบ้านหรือเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามข้อ ๒.๒ ระบบคอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และกรมการปกครองจะติดตามผลการดำเนินการโดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรายเดือน ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้อำเภอ เขต เทศบาลและเมืองพัทยา ติดตามประมวลผลข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมการพิมพ์รายงานบุคคลที่ไม่มีประวัติทำบัตรประจำตัวประชาชน และจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ออกมาตรวจสอบดำเนินการอย่างสม่ำเสมอด้วย

๔. ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อยอดการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังจากการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เช่น การประสานงานขึ้นทะเบียนคนพิการ การให้คำแนะนำในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดสวัสดิการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น ตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

๕. ให้นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ควบคุม กำกับ ดูแล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางให้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดหรือมีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางวินัยและอาญา (ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกราย และหากพบว่าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดการทุจริตประพฤตินิชอบให้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาตามควรแก่กรณีฐานบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยด้วย

ทั้งนี้ หากมีปัญหาคุอุปสรรคประการใดให้รายงานกรมการปกครองทราบ และในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครประกาศ กำหนด และตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๖๑๒
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๘๙

